

รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ข้อสั่งการ	รายละเอียดข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน
4-ส.ค.-63	1. ตอบแบบสอบถามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรนโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับWHO	-ประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบสอบถามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน
	2. ติดตาม ควบคุมกำกับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	-แจ้งห้องปฏิบัติการ 3 โรงพยาบาลเพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทางการตรวจตามมาตรฐานกำหนด
24-ก.ค.-63	มอบ นพ.สสจ.ในบทบาทเลขานุการ คกก โรคติดต่อจังหวัดเตรียมความพร้อมดำเนินการสถานที่กักกันโรคในรูปแบบเฉพาะองค์กร ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด	-แจ้งที่ประชุม คกก.โรคติดต่อ และจัดสถานที่กักกันโรค โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่
2-ก.ค.-63	มอบ นพ.สสจ. ดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับจังหวัด รองรับการผ่อนปรนมาตรการทั้ง 5 ระยะที่ผ่านมาโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	-จัดมาตรการตามSettingต่างๆ โดยจัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเน้นในจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำท่าคา โดยมีตลาดต้นแบบคือตลาดน้ำมูรินทร์ รวมถึงตลาดร่มหุบ ก็จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
	มอบนพ.สสจ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทีมเพื่อติดตามกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในระดับจังหวัด	- จัดทีมทั้งหมด3ทีม เพื่อออกประเมิน ติดตาม กิจกรรม สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พบว่า ส่วนมากแล้วร้านค้าสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ดี

27-พ.ค.-63	มอบ นพ.สสจ.ควบคุมกำกับกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	- การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง 1,900,000 บาท ซึ่งดำเนินการจ่ายครบถ้วน
26-พ.ค.-63	มอบ สสจ. สุ่มตรวจความแออัดและสุขอนามัยของสถานที่เสี่ยงในจังหวัด อาทิพื้นที่ก่อสร้าง ที่พักอาศัยของแรงงาน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	-ออกสำรวจสถานที่ที่มีความเสี่ยงในจังหวัด และให้ความรู้เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
14-พ.ค.-63	ติดตามและ update การลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบ National Health Platform ให้ครบถ้วนสมบูรณ์	- โรงพยาบาลมีการลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบครบถ้วนสมบูรณ์
13-พ.ค.-63	การสื่อสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในระดับพื้นที่ขอให้ดำเนินการภายหลังจากการให้ข้อมูลและการแถลงข่าวของ ศบค. เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	-ดำเนินการแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการสื่อสารในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับพื้นที่
8-พ.ค.-63	ติดตามให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน ลงทะเบียนในระบบ Co-Ward ให้ครบถ้วนสมบูรณ์	- โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการลงทะเบียนในระบบ Co-ward ครบทุกแห่ง
	พิจารณาการกำหนดมาตรการทำงานจากที่พักอาศัยของกลุ่มงานสนับสนุน โดยกำหนดให้บุคลากรมากกว่าร้อยละ50ทำงานจากที่พักอาศัยสัปดาห์ละ2 วัน เหลือเวลาหรือสลับตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมเข้าสู่New Normal	- จัดประชุมเพื่อกำหนดการเหลื่อมเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยการเหลื่อมเวลาในการเข้างานเป็น 07.00 น.เพื่อลดความแออัด

7-พ.ค.-63	ติดตามข้อสั่งการเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง(Sentinel surveillance)	- สสจ.สมุทรสงคราม กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง(Sentinel surveillance) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 250 คน ผู้ต้องขังรายใหม่ 80 คน กลุ่มอาชีพที่พบปะผู้คน 50 คน และกลุ่มอื่นๆ 20 คน
5-พ.ค.-63	มอบ นพ.สสจ.กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษา สอบสวนโรคและการเฝ้าระวัง ค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ	- สสจ.สมุทรสงคราม กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง(Sentinel surveillance) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 250 คน ผู้ต้องขังรายใหม่ 80 คน กลุ่มอาชีพที่พบปะผู้คน 50 คน และกลุ่มอื่นๆ 20 คน
30-เม.ย.-63	การจัดระบบ Work from home สำหรับโรงพยาบาลที่รับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามความเหมาะสม	- จัดประชุมเพื่อกำหนดการเหลื่อมเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยการเหลื่อมเวลาในการเข้างานเป็น 07.00 น.เพื่อลดความแออัด
27-เม.ย.-63	จัดทำแผน Active case finding เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด	- สสจ.สมุทรสงคราม กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง(Sentinel surveillance) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 250 คน ผู้ต้องขังรายใหม่ 80 คน กลุ่มอาชีพที่พบปะผู้คน 50 คน และกลุ่มอื่นๆ 20 คน
	ดำเนินการระบบบริการสุขภาพจิตเชิงรุกในพื้นที่โดยทีมMCATT ระดับจังหวัด อำเภอ รวมทั้งระบบบริการปฐมภูมิ โดยประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกรมสุขภาพจิต	- จัดทีมMCATT เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัส ในพื้นที่

28-เม.ย.-63	มอบ นพ.สสจ. ในบทบาทเลขานุการคกก.โรคติดต่อระดับจังหวัด ประสาน อปท. ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลสถานที่ที่จะเปิดบริการหากผ่อนปรน มาตรการ	-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในsettingต่างๆ
20-เม.ย.-63	รายงานข้อมูลทรัพยากรในระบบCo-wardผ่านทางเว็บไซต์ http://co-ward.moph.go.th	- ทุกโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลในระบบ Co-ward ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
13-เม.ย.-63	มอบ สสจ.ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ เน้นย้ำมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะการเฝ้าระวังเรื่องเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	- แจ้ง อปท.เพื่อให้ทราบถึงแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	ให้ รพ.ทุกแห่ง จัดทำข้อมูลรายงานการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากากN95 และชุดPPEให้กับรพ.สต.	- รพ.ทุกแห่งจัดสำรวจอุปกรณ์PPE เพื่อสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย
7-เม.ย.-63	จัดทำแผนเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะ เพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน	- รพ.ทุกแห่งดำเนินการเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย
	กำหนดZoneและMappingการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาตรฐาน ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดเพื่อการส่งตรวจและรายงานผลที่ รวดเร็วขึ้น	- รพ.ทุกแห่งประสานงานกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5 เพื่อ กำหนดการส่งตรวจและการรายงานผลให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
27-เม.ย.-63	กรณีมีการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความจำเป็นต้องเดินทางมาที่ ส่วนกลางเพื่อร่วมประชุมขอให้ใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ แทนการเดินทางเข้าร่วมการประชุม	- แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบโดยทั่วกัน
	ยกระดับการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลใน กรณีที่ประชาชนเข้ามารับบริการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินกำหนด	- จัดฝึกอบรม เพื่อยกระดับความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันPPE เพื่อ รองรับการเข้าใช้บริการของประชาชน

	เพิ่มจำนวนหน้ากากอนามัยเพื่อจัดสรรโดยเน้นหน่วยที่ให้บริการประชาชน เป็นสำคัญและบริหารจัดการการกระจายทรัพยากรในพื้นที่	-สำรวจและจัดสรรหน้ากากอนามัยโดย รพ.ทุกแห่งบริหารจัดการภายใน เครือข่ายให้เพียงพอกับความต้องการตามการใช้งานในพื้นที่
	กรณี การขอสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและประชาชน หาก มีการขอรับบริจาค มอบให้สสจ.เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโดยต้องมีการสำรวจความขาดแคลนที่แท้จริง	- แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรื่องการรับบริจาค
26-มี.ค.-63	สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องพียงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยให้ ดำเนินการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference แทน	- แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบในเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด
	เน้นการปฏิบัติด้าน Universal precaution สำหรับบุคลากรทางการ แพทย์ทุกระดับ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์สูงสุด	- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน Universal precaution สำหรับบุคลากรทาง การแพทย์ทุกระดับ
23-มี.ค.-63	ดำเนินการรองรับงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยตามที่ได้รับการจัดสรร	- จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยตามการปฏิบัติงานของแต่ละ หน่วยงาน
20-มี.ค.-63	กำกับเขตสุขภาพและจังหวัดปฏิบัติตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ใน มาตรา 31 กรณีที่มีผู้ป่วยให้ผู้รับผิดชอบสถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบทุก สังกัด แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค ภายในเวลา 3 ชั่วโมงให้ครบถ้วน กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามใช้กลไกตามคณะกรรมการควบคุม โรคติดต่อระดับจังหวัดและรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรม ควบคุมโรค	- แจ้งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลไกคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
19-มี.ค.-63	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะควบคุม การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของประชาชนหมู่มาก ผ่านกลไก คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด	- ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแจ้งหน่วยงาน สถาน ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดประกาศออกมาอย่างเคร่งครัด

12-มี.ค.-63	ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการรักษาผู้ป่วย PUI ในระบบของกรมควบคุมโรค	- ทุกโรงพยาบาลดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการรักษาผู้ป่วย PUI ในระบบของกรมควบคุมโรค
11-มี.ค.-63	ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการดำเนินงานกรณีประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศที่ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย โดยดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน	- ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ได้แจ้งประกาศจากจังหวัดสมุทรสงครามในกรณีที่ประชาชนเดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้ทราบและยึดถือปฏิบัติ
9-มี.ค.-63	การจัดการมหรธรมสำหรับบุคลากร 70,000 กรมธรมโดยประสานแจ้งแต่ละกรมและ สสจ. ส่งจำนวนรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ให้ทำกรมธรมโดยประสานงานกับ สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)	- สสจ.สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดสรรกรมธรมตามโควต้าของจังหวัด โดยจัดสรรลงตามหน่วยบริการทุกระดับ
6-มี.ค.-63	ดำเนินการควบคุมแรงงานไทยที่เดินทางกลับ จากประเทศเกาหลีใต้ ตามแนวทาง State quarantine และ Local quarantine ทั้งกลุ่มที่เดินทางมาแล้ว และกลุ่มที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป	- ตรวจสอบข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้แนวทางของLocal quarantine
	ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการพื้นที่ Local quarantine สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้	- ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในเขตพื้นที่ที่กำหนดเป็นLocal quarantine
5-มี.ค.-63	ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาโรคตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- แจ้งทุกโรงพยาบาลดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาโรคตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
3-มี.ค.-63	ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กำชับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในการกำกับดูแล ตรวจสอบจำนวนหน้ากากอนามัยของหน่วยบริการในพื้นที่ และให้จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	- จังหวัดสมุทรสงครามมีนโยบายในการสำรวจข้อมูลหน้ากากอนามัยของทุกโรงพยาบาลเพื่อวางแผนการดำเนินการจัดหาในกรณีที่มีหน่วยงานมีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ
2-มี.ค.-63	ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ทั้งในราชอาณาจักร และช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558	- ในจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีช่องเข้า-ออกระหว่างประเทศ

<p>ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กรมการแพทย์และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนด รวมถึงประสานการปฏิบัติหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน</p>	<p>- แจ้งทุกโรงพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กรมการแพทย์และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนด รวมถึงประสานการปฏิบัติหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน</p>
<p>บริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็น 18 รายการ ทั้งในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพโดยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ทุกโรงพยาบาลดำเนินการบันทึกข้อมูลทรัพยากรทั้ง 18 รายการในระบบ web eoc</p>
<p>เน้นย้ำการดำเนินการตามคำแนะนำกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด กรณีประชาชนเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของประชาชนจำนวนมาก</p>	<p>- แจ้งมาตรการให้ทุกหน่วยงานทราบและเน้นย้ำการดำเนินการตามคำแนะนำกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด กรณีประชาชนเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของประชาชนจำนวนมาก</p>
<p>เน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่ กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ การใช้หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยตามความเหมาะสม การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการ อสม.เคาะประตูบ้านฝ่าวิกฤติ COVID-19</p>	<p>- จังหวัดสมุทรสงคราม มีโครงการ อสม.เคาะประตูบ้านฝ่าวิกฤติ COVID-19 และ เน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่ กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ การใช้หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยตามความเหมาะสม การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>ประชุมระดับจังหวัดและระดับเขตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่กระจายในวงกว้าง (Phase 3)</p>	<p>- มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>28-ก.พ.-63 ดำเนินการตรวจสอบบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ปฏิบัติหน้าที่และปรับปรุงฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ดำเนินการตรวจสอบบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีบัตรประจำตัวทุกคน</p>

26-ก.พ.-63	เน้นย้ำการให้ข่าวจากการแถลงข่าวประจำวันของผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Authorized) เท่านั้น	- แจ้งให้หน่วยงานทราบถึงการแถลงข่าว ต้องให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
25-ก.พ.-63	เตรียมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมกรณี หากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3	- ดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่ 19 มีนาคม 2563
13-ก.พ.-63	ให้ สสจ.รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาพรวมของจังหวัดตนเอง ประมาณการใช้ในระยะ 3 เดือน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการบริหารจัดการร่วมกับส่วนกลาง	- Logistics ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งรวบรวมข้อมูลทรัพยากรเพื่อประมาณการใช้ใน3เดือน
	กรณี เลื่อน หรือ งด การจัดกิจกรรม ชุมนุม ทักษะศึกษาในพื้นที่ที่พบการระบาด หรือการจัดประชุมระดับนานาชาติ ดังนี้	- แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบในเรื่องการประชุม
	1. หากสามารถงดการจัดประชุมได้เห็นควรให้งดหรือเลื่อนออกไปก่อน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด	
	2. หากมีความจำเป็นในการจัดประชุมขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการ	
	* จัดเตรียมสถานที่ โดยจัดหาเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทำความสะอาดจุดปฐมพยาบาล จัดเพิ่มจำนวนห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยง/ลดความแออัด กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง	
	* จัดให้มีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ในช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงของกิจกรรม และให้คิด Sticker แสดงสัญลักษณ์ผู้ผ่านการคัดกรองทุกคน	
	* จัดทีมแพทย์ทำการประเมินเพิ่มเติมในผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากพื้นที่ที่พบการระบาด	

	<p>* กรณีพบผู้ป่วย ให้ทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินซ้ำ และให้ผู้ป่วยหยุดพัก หากเข้านิยามผู้ป่วย PUI ให้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ และติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเพื่อเข้าดำเนินการต่อไป</p>	
๘-ก.พ.-๖๓	<p>๑. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเน้นย้ำและแจ้งผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเรื่องการดูแลสุขอนามัยความสะอาดความสะอาดบนรถ รวมถึงการป้องกันตนเองในกลุ่มผู้ให้บริการโดยสารสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถตู้ เป็นต้น</p>	- แจ้งแนวทางให้ผู้ประกอบการทราบ
	<p>๒. เร่งรัดการลงข้อมูลทรัพยากรตามรายการเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ๑๘ รายการในหน่วยบริการ โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลทั่วไป ในระบบเว็บ EOC ให้เป็นปัจจุบัน</p>	-ทุกโรงพยาบาลดำเนินการบันทึกข้อมูลทรัพยากรในระบบ web eoc ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
7-ก.พ.-63	<p>1. ให้ใช้กลไกการควบคุมโรคผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้มีการประชุมและสั่งการตามสถานการณ์</p>	1.สสจ.สมุทรสงคราม ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 15 ครั้ง
	<p>2. เตรียมทีมปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ติดตามผู้สัมผัส การรักษาพยาบาล และห้องปฏิบัติการ</p>	- สสจ.สมุทรสงคราม เตรียมความพร้อม ดังนี้ 1.ทีมSRRT จำนวน4ทีม เพื่อเฝ้าระวัง สอบสวนและติดตามผู้สัมผัส 2. ทีมรักษาพยาบาล โดยแต่ละโรงพยาบาลจัดทีมรักษาและทีมส่งต่อผู้ป่วย 3. ทีมตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 โรงพยาบาลโดยดำเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. ห้อง Negtive pressure จำนวน 3 ห้อง
	<p>3. ดำเนินงานตามมาตรการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เน้นการสร้าง Health literacy สำหรับประชาชนเพื่อการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ</p>	- สสจ.สมุทรสงคราม ดำเนินการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อไปให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในจุดที่ประชาชนสัญจรผ่าน

4. เตรียมทรัพยากรตามรายการตามเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 18 รายการ และ Update ให้เป็นปัจจุบัน	- สสจ.สมุทรสงคราม ดำเนินการเตรียมทรัพยากรโดยให้ทั้ง 3 โรงพยาบาล ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทรัพยากรในระบบ Co-ward
5. เตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมต่อการระดมความช่วยเหลือจากทุกพื้นที่	- สสจ.สมุทรสงคราม ดำเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการ ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง จำนวน เพื่อระดมความช่วยเหลือหากมีการร้องขอ